



แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

เทศบาลตำบลเขาชัยสน  
อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง



ประกาศเทศบาลตำบลเขาชัยสน  
เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)

\*\*\*\*\*

ด้วยเทศบาลตำบลเขาชัยสน ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ และข้อที่ ๒๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ จึงประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเทศบาลตำบลเขาชัยสน ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมบุรณ์ เหล่าทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาชัยสน

## คำนำ

ตามที่เทศบาลตำบลเขาชัยสน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเทศบาลตำบลเขาชัยสน มีความประสงค์ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน เทศบาลตำบลเขาชัยสน จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ในการนี้ เทศบาลตำบลเขาชัยสน จึงได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เทศบาลตำบลเขาชัยสนได้กำหนดไว้และเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายและเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นที่ (แก้ไข)	๓
ส่วนที่ ๓ บัญชีโครงการพัฒนา (แก้ไข)	๕
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (แก้ไข)	๖-๘

\*\*\*\*\*

# ส่วนที่ ๑

บทนำ

## บทนำ

### ๑. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ที่ประกอบด้วยโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนชาติ ๒๐ ปี พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งนำไปสู่การจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งเป็นกระบวนการบริหารเพื่อให้เกิดรูปธรรม ดังนั้น โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑. โครงการ/กิจกรรม ต้องมีชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ชัดเจน ที่จะสามารถดำเนินการได้ การสัมฤทธิ์ของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ที่สังคมได้รับ

๒. โครงการ/กิจกรรม ต้องมีความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อที่จะนำไปจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

### ๒. วัตถุประสงค์ของการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดำเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

### ๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไข) มีขั้นตอนดังนี้

ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขและประกาศใช้

### ๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แก้ไข) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานด้านทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอย่างจำกัด ทั้งงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและสอดคล้องกับการดำเนินงานตามโครงการที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยรวมเป็นสำคัญ

# ส่วนที่ ๒

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

(แก้ไข)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (แก้ไข)  
ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ชุมชน	ด้านบริการชุมชน และสังคม	แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการรักษาความสงบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานสังคมสงเคราะห์ <u>แผนงานการเกษตร</u> <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>	กองช่าง สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ สำนักปลัดฯ	กองสาธารณสุขฯ ทุกกอง " "
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและ สังคมที่มีคุณภาพ	ด้านบริการชุมชน และสังคม	แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>	กองการศึกษา กองช่าง สำนักปลัดฯ กองช่าง กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา	ทุกกอง " " " " "
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	ด้านบริการชุมชน และสังคม	แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>	กองช่าง/กอง สาธารณสุขฯ สำนักปลัดฯ	กอง สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี	ด้านบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษา แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานบริหารงานทั่วไป <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>	กองการศึกษา กองช่าง สำนักปลัดฯ	กองคลังกอง สาธารณสุข
	ด้านการเศรษฐกิจ	แผนงานการพาณิชย์	กองคลัง/กอง สาธารณสุขฯ	-
	ด้านการ ดำเนินงานอื่น	แผนงานงบกลาง	สำนักปลัดฯ	- -



# ส่วนที่ ๓

บัญชีโครงการพัฒนา (แก้ไข)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ เสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด การสร้างความเข้มแข็ง และการบริหารจัดการที่ดี  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชุมชน

แผนงานสังคสมสเคราะห์

เดิม

ที่	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท) และแหล่งที่มาของงบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและกรรมวิธีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	- ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ - ศึกษาดูงานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนด้านอาชีพเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักงานปลัดฯ

แก้ไข

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชุมชน

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ (บาท) และแหล่งที่มาของงบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	ที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพและกรรมวิธีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) รายละเอียดที่แก้ไข - แผนงาน	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	- ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ - ศึกษาดูงานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนด้านอาชีพเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น	สำนักงานปลัดฯ

